



วันสมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซากลางคืน) ปี C

(วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2018)

พี่น้องที่รัก คืนนี้พออยากจะเล่าเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกเรื่องหนึ่งให้ฟังเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสได้ดียิ่งขึ้น นานมาแล้วในประเทศเปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบัน มีกษัตริย์ที่ดีและเฉลียวฉลาดองค์หนึ่งซึ่งทรงรักพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนทั้งหลาย พระองค์ทรงต้องการรู้ว่าพวกเขาดำเนินชีวิตอย่างไร? มีความสุขหรือมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรบ้าง? บ่อยครั้งพระองค์ทรงสวมชุดคนงานและออกไปเยี่ยมคนยากจนที่บ้าน ไม่มีใครที่พระองค์ไปเยี่ยมคิดว่าพระองค์อาจทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขา

ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปเยี่ยมชายยากจนคนหนึ่งทีกระตือปลายนาของเขา พระองค์ทรงรับประทานอาหารกับเขา พูดให้กำลังใจเขา หลังจากอยู่กับเขาสักระยะหนึ่งพระองค์ทรงจากเขาไป สามเดือนต่อมาพระองค์ทรงกลับมาเยี่ยมชายยากจนคนนั้นอีก ครั้งนี้พระองค์ทรงเปิดเผยตัวเองและบอกเขาว่า “เราคือกษัตริย์ของเจ้า” พลังคิดในใจว่าชายคนนั้นอาจจะขอล้างของหรือสิทธิพิเศษบางอย่างเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับครั้งหนึ่งที่เขาได้ให้อาหารแก่พระองค์รับประทานอาหาร แต่ผิดคาดชายคนนั้นพูดกับพระองค์ว่า “พระองค์ได้ทรงทิ้งพระราชวังและความสุขส่วนพระองค์เพื่อมาเยี่ยมข้าพเจ้าในกระตือปหลังเล็ก ๆ แห่งนี้ พระองค์ทรงกินและดื่มในสิ่งที่ข้าพเจ้ากินและดื่ม พระองค์ทรงนำความยินดีเข้ามาในใจของข้าพเจ้า พระองค์อาจทรงให้ของขวัญที่มีค่าแก่คนอื่น ๆ แต่สำหรับข้าพเจ้าพระองค์ทรงให้ตัวพระองค์เอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดแล้ว”

คริสต์มาสเป็นเรื่องราวของกษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงยอมถ่อมพระองค์ลงมารับธรรมชาติมนุษย์ที่แสนธรรมดาเพื่อประทับอยู่ท่ามกลางเราและช่วยปลดปล่อยเราให้พ้นจากการเป็นทาสในทุกรูปแบบ รวมทั้งการเป็นทาสของบาปซึ่งนำความตายมาสู่มวลมนุษย์ ถ้าความต้องการเร่งด่วนของเราคือความรู้ พระเจ้าคงส่งอาจารย์มาหาเรา ถ้าความต้องการเร่งด่วนของเราคือเทคโนโลยี พระองค์คงส่งนักวิทยาศาสตร์มาหาเรา ถ้าความต้องการเร่งด่วนของเราคือเงิน พระองค์คงส่งนักเศรษฐศาสตร์มาหาเรา ถ้าความต้องการเร่งด่วนของเราคือความสนุกสนาน พระองค์คงส่งศิลปินหรือนักแสดงมาหาเรา แต่นี่เพราะว่าความต้องการเร่งด่วนของเราคือการให้อภัยและความรอดพ้น พระเจ้าจึงส่งพระผู้ไถ่มาหาเรา พระเจ้าทรงรักเราทุกคนมากจนกระทั่งยอมส่งพระบุตรสุดที่รักแต่พระองค์ได้ยลลงมาเพื่อปลดปล่อยเราให้รอดพ้นจากอำนาจของบาป อย่างไรก็ตาม ภารกิจของพระองค์จะสำเร็จลุล่วงไปได้ เราต้องร่วมมือกับพระผู้ไถ่พระองค์นี้ด้วยเช่นกัน นั่นคือ เราทุกคนต้องเปิดใจต้อนรับพระองค์ ให้พระองค์มาประทับในใจของเราแต่ละคน แล้วจิตใจของพวกเราจะเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี เหมือนที่ชายยากจนคนนั้นรู้สึก เมื่อเขาได้มีโอกาสต้อนรับกษัตริย์ของเขา แม้ว่าเขาไม่รู้จักรักพระองค์ก็ตาม

มีเรื่องทีค่อนข้างแปลกในพระวรสารวันนี้ซึ่งพออยากจะแบ่งปันกับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ นักบุญลูกาบอกเราว่าเมื่อ “พระนางมารีย์ประสูติโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย” (ลก 2:7) ความจริงที่ว่าไม่มีห้องพักแรมเลยสำหรับพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และนักบุญโยเซฟในโรงแรมที่เมืองเบธเลเฮมในวันคริสต์มาสครั้งแรกเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เพราะว่าการบังเกิดมาของ

พระคริสตเจ้าได้รับการพยากรณ์และวางแผนไว้โดยพระเจ้าพระองค์เองตั้งแต่นิรันดรแล้ว หลายร้อยปีก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น บรรดาประกาศกได้ประกาศว่าพระองค์จะบังเกิดจากหญิงพรหมจารีคนหนึ่ง (อิสยาห์ 7:14) และเมืองเบธเลเฮมจะเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์ (มถา 5:2) รายละเอียดหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ได้ถูกพยากรณ์ไว้ด้วย เป็นไปได้หรือที่พระเจ้าทรงลึกลับเตรียมห้องพักไว้สำหรับพระบุตรสุดที่รักของพระองค์

แน่นอน พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงมีจุดประสงค์บางอย่างที่ต้องการบอกเรา ไม่มีห้องในโรงแรม เพราะสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าโลกปฏิเสธพระเจ้า โลกไม่ได้สร้างห้องพักไว้สำหรับพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างมันขึ้นมา ไม่มีห้องพักในโรงแรมเพราะพระเจ้าทรงต้องการแสดงให้เห็นว่าพระบุตรของพระองค์เสด็จมาในฐานะพระผู้ไถ่เพื่อทำให้โลก ซึ่งเป็นศัตรูกับพระเจ้าได้กลับมาคืนดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง การเมินหน้าหนีของเจ้าของโรงแรมเป็นเครื่องหมายล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่า พระผู้ไถ่พระองค์นี้จะทรงถูกปฏิเสธ จะทรงถูกดูถูก และจะทรงถูกตรึงกางเขน และทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าตั้งแต่นิรันดรแล้ว การไม่มีห้องพักในโรงแรมยังเป็นสัญลักษณ์ถึงการไม่มีห้องสำหรับพระกุมารเยซูในใจของเราแต่ละคน เมื่อหัวใจของเราเต็มไปด้วยความปรารถนาอย่างอื่นมากกว่าพระเจ้า เรากำลังผลักไสพระองค์ออกจากใจของเรา ไม่มีห้องพักในโรงแรมยังหมายความว่า เราไม่มีห้องในใจเราสำหรับพี่น้องชายหญิงของเราด้วย ดังที่เราทราบ พระบัญญัติที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดคือ รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา พระคริสตเจ้าทรงเต็มใจที่จะถูกทอดทิ้ง เพราะพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่อยู่ปลายขอบของสังคม คนที่สังคมรังเกียจ ปัจจุบันมีผู้คนมากมายถูกปล่อยให้ตามยถากรรม ถูกทอดทิ้งโดยไม่มีใครเหลียวแล ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงโดยไม่มีใครปกป้อง เด็ก ๆ ถูกนำไปใช้ในทางผิด ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด เด็กหลายคนไม่มีโอกาสได้เกิดมาเสียด้วยซ้ำ

พี่น้องที่รัก ในวันคริสต์มาสพระคริสตเจ้าเสด็จมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด วันนี้พระองค์ไม่ได้ทรงแสวงหาห้องพักในโรงแรม แต่พระองค์ทรงแสวงหาห้องในดวงใจของเราแต่ละคนเพื่อประทับอยู่กับเรา เพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหมือนผู้คนที่ในสมัยก่อนซึ่งปิดประตูหัวใจของตน ไม่ต้อนรับพระองค์ แต่ให้เราเปิดใจรับพระองค์ ให้พระองค์เข้ามาประทับในจิตใจของเราเพื่อหัวใจของเราจะเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความชื่นชมยินดีและความสุขที่พระองค์นำมาให้ เมื่อพระคริสตเจ้าได้บังเกิดในจิตใจของเรา คริสต์มาสปีนี้จะมีความหมายอย่างแท้จริงสำหรับเราแต่ละคน **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**